



ที่ มท ๐๕๐๙.๓/ว พ๒๑๓

กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจระเบียบเรื่องรังวัดของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๕๐๙/ว ๓๐๖๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒. หนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๕๐๙/ว ๑๙๑๕๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมที่ดินได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีบัตรประจำตัวช่างรังวัดเอกชนหมดอายุ ให้แจ้งช่างรังวัดเอกชนไปดำเนินการยื่นคำขอต่อบัตรประจำตัวช่างรังวัดเอกชนใหม่ต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน และหากปรากฏว่ามีการใช้บัตรประจำตัวช่างรังวัดเอกชนหมดอายุดำเนินการกระบวนงานรังวัด หรือส่งเรื่องรังวัดรายใด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ตรวจสอบ หรือปล่อยปละเลย และเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กรมที่ดินจะพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กำหนดให้การตรวจเรื่องรังวัดของช่างรังวัดเอกชน ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองเครื่องมือรังวัด หากเครื่องมือทำการรังวัดสิ้นสุดการรับรองให้แจ้งผู้ประกอบการนำไปแก้ไขก่อนตรวจเรื่อง นั้น

กรมที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดเป็นวงกว้าง มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้น และกระจายออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ รวม ๖ จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น อันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการงานรังวัดเอกชนและช่างรังวัดเอกชนได้ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการงานรังวัดเอกชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล จึงขอให้จังหวัดแจ้งให้สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และส่วนแยก กรณีช่างรังวัดเอกชนดำเนินการรังวัดและส่งเรื่องรังวัดพร้อมเอกสารให้ฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินตรวจสอบ หากพบว่าบัตรประจำตัวช่างรังวัดเอกชนหมดอายุให้ช่างรังวัดเอกชนส่งเรื่องรังวัดได้ สำหรับใบรับรองเครื่องมือรังวัดของสำนักงานช่างรังวัดเอกชนหมดอายุ ให้ช่างรังวัดเอกชนรับงานรังวัดและส่งเรื่องรังวัดต่อไปได้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลงและไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่สถานการณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)

อธิบดีกรมที่ดิน

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๔๔ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๑๘